



**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong**  
**công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng**

-----

Những năm qua, việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức thi hành án treo, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện (gọi chung là công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng) đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo thi hành nghiêm minh các bản án, quyết định của Tòa án, thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định của pháp luật, nhằm cảm hóa, giáo dục người phạm tội tích cực cải tạo để trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần quan trọng trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, như: Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác tham mưu của lực lượng chức năng với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng còn chưa kịp thời; việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ; hiệu quả quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng chưa cao, còn để xảy ra tình trạng người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật, bỏ trốn; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng chưa chặt chẽ, thống nhất; công tác giúp đỡ người thi hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận nhân dân vẫn còn biểu hiện kỳ thị, xa lánh người phạm tội,...

Nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, chính quyền, địa phương chưa nhận thức rõ được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi hành án hình sự còn thiếu, năng lực, trình độ của một số cán bộ còn hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng chưa được thực hiện thường xuyên; các điều kiện đảm bảo về kinh phí, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng chưa đáp ứng yêu cầu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, sở, ngành, thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp, đảm bảo thi hành nghiêm Luật thi hành án hình sự và các quy định của pháp luật. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường chỉ đạo việc tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm soát, giáo dục người chấp hành án phạt quản chế theo quy định của Luật thi hành án hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Có chính sách phù hợp để khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù; người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tìm kiếm việc làm, học nghề, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nguồn lực, có chế độ phù hợp hỗ trợ cho lực lượng làm công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, nhất là những người được phân công trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án để động viên, khuyến khích lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tích cực tham gia, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội; căn cứ điều kiện thực tế, xem xét, cân đối, hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; kịp thời có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

3. Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo và đẩy mạnh hoạt động của Cơ quan thi hành án hình sự Công an các cấp. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự; hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ Công an các cấp làm công tác thi hành án hình sự và Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm nâng cao nghiệp vụ, trách nhiệm, năng lực, nhận thức về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Tăng cường công tác xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã trốn thi hành án.

Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp huyện và Công an cấp xã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ, tạo sự thống nhất giữa các cơ quan liên quan, nhất là giữa Công an - Viện kiểm sát - Tòa án - Tư pháp trong cung cấp thông tin, tài liệu và kịp thời hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đảm bảo thi hành các bản án, quyết định án hình sự được thực hiện nghiêm.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp để thực hiện đúng các quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.

5. Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Chỉ đạo ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn luật định đối với người bị kết án phạt tù; phối hợp với cơ quan Công an các cấp rà soát các đối tượng bị kết án phạt tù đang tại ngoại, bản án đã có hiệu lực pháp luật, có quyết định thi hành án nhưng bỏ trốn thi hành án để đề nghị cơ quan Công an tổ chức xác minh, truy bắt.

6. Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm sát việc tuân thủ pháp luật của Tòa án, Cơ quan thi hành án hình sự các cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án hình sự. Kịp thời yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự tại cộng đồng theo thẩm quyền. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự theo quy định.

7. Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Chuyên viên P. Tổng hợp - VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Đỗ Đức Duy**